
 

  

 รายงานการประชุมสามญัผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2566 
บร ิษัท แอดวานซ ์อนิโฟร  ์เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) 
วันจันทรท์ ี+ 27 มนีาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ หอ้งวิภาวดีบอลรูม  ช ั6นล็อบบี6  
โรงแรม เซ ็นทารา แกรนด ์เซ ็นทร ัล พลาซา ลาดพร ้าว 

เลขท ี+ 1695 ถนนพหลโยธ ิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
      

การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 ในวันนี � มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 
1,896 ราย นบัจาํนวนหุน้ที+ถือรวมกันไดท้ั�งสิ �น 2,515,558,768 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทั�งหมด 2,974,209,736  หุน้ 
หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 84.579 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ในการประชุมครั�งนี � บริษัทมีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื+อวิดีทศันเ์พื+อใชใ้นการจดัทาํ
รายงานการประชุม โดยในลาํดบัแรก โรงแรม เซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรลั พลาซา ลาดพรา้ว เปิดแสดงคลิปวิดีโอ
พรอ้มคาํอธิบายมาตรการรกัษาความปลอดภยั รวมถึงขั�นตอนและวิธีการต่างๆ ในกรณีที+มีเหตฉุุกเฉินเกิดขึ �น 

ก่อนดาํเนินการประชมุ เจา้หนา้ที+บรษัิทชี �แจงใหท้ี+ประชมุรบัทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปนี � 
วิธ ีการออกเสียงลงคะแนน 
1. ใหถื้อว่า 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
2. ท่านผู้ถือหุ้นที+ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทาํเครื+องหมาย

กากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที+ เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียว เท่านั�น มิฉะนั�นจะถือว่าบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งลงลายมือชื+อกาํกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวดว้ย ทั�งนี � ให้
ยกเวน้การออกเสียงของคสัโตเดียนผูมี้วิชาชีพดแูลและเก็บรกัษาหลกัทรพัย ์ที+ในหนงัสือมอบฉันทะกาํหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

3. บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที+ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจาํนวนเสียง
ทั�งหมดที+มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที+เหลือจากการหักออก
ดงักลา่วเป็นคะแนนเสียงที+เห็นดว้ยกบัวาระนั�นๆ  

4. หากวาระใดไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที+ประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนั�นๆ 
5. ในกรณีปกติ มติของที+ประชุมใหถื้อจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที+ประชมุออกเสียงเพิ+มขึ �นอีกหนึ+งเสียงเป็นเสียงชี �ขาด 
6. สาํหรบัวาระที+ 5 พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที+พน้จากตาํแหน่งตามวาระนั�น ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ

เลือกตั�งเป็นรายบุคคลตามรายชื+อในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนในวาระนี �คืนใหแ้ก่เจา้หนา้ที+ ไม่ว่าจะ
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทั�งนี � ในกรณีที+ผูถื้อหุน้ไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน ไม่ว่าท่าน
จะออกเสียงเป็นอย่างใดก็ตาม  บรษัิทจะถือว่าท่านออกเสียงเห็นดว้ยในวาระที+ 5 นี � 

7. สาํหรบัวาระที+ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 นั�น ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที+มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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8. สาํหรบัวาระที+ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 100,000 ลา้นบาทนั�น ตอ้งผ่าน
มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี+ (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 
คณุกานต ์ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบรษัิทเป็นประธานที+ประชมุ 

คุณชวิน ชัยวัชราภรณ์ เลขานุการบริษัท ไดแ้นะนาํกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร ผู ้สอบบัญชี และที+
ปรกึษากฎหมายอิสระเพื+อตรวจสอบการลงคะแนนตามลาํดบั ดงัต่อไปนี � 

กรรมการ 
1. คณุกานต ์ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยั+งยืน 
2. คณุสารชัถ ์รตันาวะดี รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 
3. คณุไกรฤทธิJ อชุกุานนทช์ยั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกบัความเสี+ยง 
4. คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ กรรมการพฒันาสูค่วามยั+งยืน กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที+บรหิาร และ 

รกัษาการหวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นธุรกิจสมัพนัธแ์ละองคก์ร 
5. คณุแอเลน ลิว ยง เคียง ประธานกรรมการบรหิาร 
6. คณุปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัความเสี+ยง  
7. คณุยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมการพฒันาสูค่วามยั+งยืน 
8. คณุเฆรารโ์ด ซี. อบลาซา จเูนียร ์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัความเสี+ยง 
9. คณุอาเธอร ์หลาน เตา้ อี � กรรมการบรหิาร และกรรมการพฒันาสูค่วามยั+งยืน 
10. คณุจีน โล เงี �ยบ จง  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
11. คณุสมิทธ ์พนมยงค ์ กรรมการบรหิาร 

 ทั�งนี � มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจาํนวน 11 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั�งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัสว่น
กรรมการที+เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100  

ผู้บร ิหาร 
1. คณุมารค์ ชอง ชิน ก๊อก รองประธานเจา้หนา้ที+บรหิาร 
2. คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน 
3. คณุกานติมา  เลอเลิศยติุธรรม หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นทรพัยากรบคุคล 
4. คณุกิตติ งามเจตนรมย ์ หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นเทคโนโลยี 
5. คณุปรธันา  ลลีพนงั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้ทั+วไป 
6. คณุธนพงษ ์อิทธิสกลุชยั หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นกลุม่ลกูคา้องคก์ร 
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ผู้สอบบัญชี 
คณุ ศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  

ผูล้งนามในงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทนุ ประจาํปี 2565 

ที+ปร ึกษากฎหมายอิสระเพ ื+อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุ ประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล  บรษัิท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จาํกดั  

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที+ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวันนี �เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั�งที+ 2/2566 เมื+อวันที+ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เพื+อพิจารณาเรื+องต่างๆ ตามที+
ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม บรษัิทไดก้าํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้ที+มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 
(Record Date) ในวนัที+ 23 กมุภาพนัธ ์2566  

บัดนี � มีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่ ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ+งหนึ+งของจาํนวนผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ+งในสาม (1/3) ของหุน้ที+จาํหน่ายไดท้ั�งหมด ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชุมเริ+มพิจารณาเรื+องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี �  

วาระท ี+ 1 ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการบร ิษัทเกี+ยวกับผลการดาํเนินงานในปี 2565 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ที+บรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปผล

การดาํเนินงานในปี 2565 ดงัต่อไปนี � 
คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบรษัิทในปี 2565 ที+ผ่านมา โดยมีสาระสาํคัญ 

ดงัต่อไปนี � 
ภาพรวมธุรกิจของเอไอเอส 
ตลอดปี 2565 เศรษฐกิจไทยไดเ้ผชิญหนา้กับความทา้ทายและความผันผวน ท่ามกลางการฟื�นตวัจาก

วิกฤติโควิด-19 โดยเทคโนโลยีดิจิทลัมีบทบาทสาํคญัต่อวิถีชีวิตและการดาํเนินธุรกิจ เอไอเอสมุ่งมั+นวางรากฐาน
ดา้นดิจิทลั เพื+อรองรบัการใชง้านที+เติบโต ดว้ยงบลงทนุในปีที+ผ่านมากว่า 30,000 ลา้นบาท  ไดแ้ก่ โครงข่าย 5G 
ที+ครอบคลมุมากกว่ารอ้ยละ 85 ของประชากรไทย โครงข่ายอินเตอรเ์น็ตบา้น (AIS Fibre) ที+ครอบคลมุ 77 จงัหวดั
ทั+วประเทศ เขา้ถึงคนไทยกว่า 8.8 ลา้นครวัเรือน และ โครงสรา้งพื �นฐานดา้นดิจิทลัสาํหรบัลกูคา้องคก์ร เช่น 5G 
Network และ Cloud  พรอ้มขบัเคลื+อนการเปลี+ยนแปลงดา้นดิจิทลัใหแ้ก่ภาคธุรกิจไทย 

ดว้ยความมุ่งมั+นในการส่งมอบบริการที+มีคุณภาพ ทาํใหผ้ลประกอบการของเอไอเอสสามารถเติบโต
ท่ามกลางความผนัผวน โดยมีรายไดร้วมกว่า 185,000 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 2 จากปีก่อน โดยมีการใหบ้ริการ 
4 กลุม่ธุรกิจหลกัดงันี � 
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ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื+อนที+ 
มีรายไดก้ว่า 116,000 ลา้นบาท ทรงตัวจากปีก่อน จากการแข่งขนัที+รุนแรงและกาํลงัซื �อของผูบ้ริโภคที+

อ่อนตวัลง ในขณะที+ไดร้บัผลดีจากการท่องเที+ยวที+ฟื�นตวั ประกอบกับจาํนวนผูใ้ชง้าน 5G ที+เติบโตขึ �นเป็นรอ้ยละ 
15 ของฐานผูใ้ชบ้รกิารทั�งหมด และช่วยใหร้ายไดต่้อหวัเพิ+มขึ �นถึงรอ้ยละ 15 จากการพฒันาคณุภาพบรกิารอย่าง
ต่อเนื+อง ทาํใหเ้อไอเอสยงัคงมีฐานลกูคา้ที+แข็งแกรง่ดว้ยสว่นแบ่งการตลาดรอ้ยละ 46 

ธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้นความเรว็สงู  
มีรายไดร้วมกว่า 10,000 ลา้นบาท เติบโตอย่างแข็งแกรง่ที+รอ้ยละ 19   ดว้ยจดุเด่นดา้นคณุภาพบริการที+

แตกต่าง และการแกไ้ขปัญหาที+รวดเร็ว พรอ้มดว้ยการขยายพื�นที+บรกิาร สง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร AIS Fiber เติบโตขึ �น
เป็น 2.2 ลา้นราย และมีส่วนแบ่งการตลาดกว่ารอ้ยละ 16 นอกจากนั�น อีกหนึ+งกา้วที+สาํคัญในปีที+ผ่านมา เอไอ
เอสไดเ้สนอซื �อธุรกิจของ ทรปิเปิลทีบรอดแบนด ์(3BB) ซึ+งมีลกูคา้รวมกว่า 2.4 ลา้นราย เพื+อเสริมความแข็งแกร่ง
ในธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้น โดยปัจจบุนัอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กสทช. และคาดว่าธุรกรรมนี �จะเสรจ็สิ �นภายใน
ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566 

ธุรกิจบรกิารลกูคา้องคก์ร 
เติบโตอย่างแข็งแกรง่รอ้ยละ 26 โดยมีรายไดก้ว่า 5,200 ลา้นบาท จากการที+ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ไทยปรบัเปลี+ยนกระบวนการทาํงานใหส้อดคลอ้งกับการเปลี+ยนแปลงดา้นดิจิทลัมากขึ �น โดยเอไอเอส ไดน้าํเสนอ
บรกิารต่างๆ ที+ตอบโจทย ์เช่น AIS 5G NextGen Platform, AIS CloudX และบรกิารดา้น IoT 

ธุรกิจบรกิารดิจิทลั 
มีรายไดเ้ติบโตต่อเนื+อง โดยมีเป้าหมายเพื+อสรา้งบรกิารในรูปแบบใหม่ๆ เช่น AIS Play บรกิารวิดีโอและ

คอนเทนต,์ GAME ON และ AIS E-sport ตอบโจทยก์ารใหบ้รกิารลกูคา้ Gaming ครบวงจร  และอีกหลากหลาย
การใหบ้รกิารเพื+อต่อยอดความตอ้งการของลกูคา้ที+หลากหลาย และสรา้งรายไดใ้หม่ใหแ้ก่บรษัิทในระยะยาว 

การเติบโตทางธุรกิจของเอไอเอสอยู่บนพื �นฐานการดาํเนินงานที+ยั+งยืนและความรบัผิดชอบต่อผูมี้สว่นได้
เสียที+เกี+ยวขอ้ง ดว้ยแนวคิด “สรา้งการเติบโตรว่มกนัของสงัคมและสิ+งแวดลอ้มในโลกดิจิทลั โดยกาํหนดทิศทางไว ้
3 ดา้น ไดแ้ก่ ขับเคลื+อนเศรษฐกิจดิจิทัล สรา้งการเขา้ถึงดิจิทัลใหทุ้กคนในสังคม และยืนหยัดเพื+อสิ+งแวดลอ้ม 
พรอ้มยึดหลกับรรษัทภิบาล เพื+อสรา้งการเติบโตรว่มกบัผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอย่างยั+งยืน 

การขบัเคลื+อนเศรษฐกิจดิจิทลั  
• มุ่งมั+นสรา้งสินคา้และบริการดิจิทัลในรูปแบบใหม่ เช่น การสรา้ง Smart solutions เพื+อช่วยใหค้นไทย 

ภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรมกา้วเขา้สูย่คุดิจิทลัไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ 
• พฒันาและรกัษามาตรฐานระบบการปอ้งกันภยัไซเบอรแ์ละการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ให้

ปลอดภยัและเชื+อถือได ้
การสรา้งการเขา้ถึงดิจิทลัใหท้กุคนในสงัคม 
• เอไอเอสยกระดบัคณุภาพความเป็นอยู่ของประชาชนจาํนวน 2.2 ลา้นคน โดยเนน้การเขา้ถึงบรกิารขั�น

พื �นฐานทั�งดา้นสาธารณสขุและดา้นการศกึษาดว้ยดิจิทลัโซลชูั+น  
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• สรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทลัใหก้ับคนไทยดว้ยหลกัสตูรอุ่นใจไซเบอร ์และเครื+องมือดิจิทลัป้องกันภยั
ไซเบอร ์โดยมีผูเ้ขา้รว่มโครงการทั�งหมดกว่า 2 แสนคน 

การยืนหยดัเพื+อสิ+งแวดลอ้ม 
• เอไอเอสใชเ้ทคโนโลยีการประหยดัพลงังานและขยายการติดตั�งแผงพลงังานแสงอาทิตยร์วมแลว้ช่วย

ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกไดก้ว่า 25,000 ตนัในปีที+ผ่านมา 
• ร่วมมือกับพันธมิตรเปิดตัว e-waste+ blockchain เพื+ อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจและทิ �งขยะ

อิเล็กทรอนิกสอ์ย่างถกูวิธี 
ดา้นบรรษัทภิบาล 
มีแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยเขา้ร่วมกิจกรรมที+หน่วยงานภาครฐัจัดขึ �น และจัด

กิจกรรมภายในองคก์ร เพื+อยกระดบัความรูค้วามเขา้ใจ และสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล 
นอกจากนั�น เอไอเอสจะยังคงเดินหน้าขับเคลื+อนสู่การเป็น “ผู้ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะ” หรือ 

Cognitive Tech Co ซึ+งมีรากฐานที+สาํคญั คือ ระบบโครงข่าย, IT และกระบวนการดาํเนินงานที+สามารถวิเคราะห์
ขอ้มลู ตอบสนองและส่งมอบประสบการณท์ี+เหนือระดบัใหก้บัลกูคา้ โดยเชื+อว่าเอไอเอสจะเป็นหนึ+งในพลงัสาํคญั
ของการขบัเคลื+อนเศรษฐกิจไทยสูย่คุดิจิทลั พรอ้มสรา้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั+งยืน 

จากนั�น คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร ได้นําเสนอแนวโน้มธุรกิจปี 2566 โดย
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะถูกขับเคลื+อนดว้ย 2 ผูเ้ล่นรายใหญ่ โดยเอไอเอสยังคงความไดเ้ปรียบดว้ยความ
แข็งแรงและคุณภาพ ดว้ยกาํไรที+แข็งแกร่งกว่า ภาระหนี �ที+น้อยกว่า และโครงสรา้งเงินทุนที+แข็งแรง ทั�งนี � เอไอ
เอสสามารถรกัษาความเป็นผูน้าํมาโดยตลอด 30 ปีในทกุสภาวการณด์ว้ยสาเหต ุ3 ประการ ไดแ้ก่ โครงข่ายและ
บรกิารที+มีคณุภาพ บรหิารความเสี+ยงและการเงินอย่างรอบคอบ และยึดหลกัธรรมาภิบาลในการทาํธุรกิจ 

อย่างไรก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจปีนี �จะฟื�นตวับนความเสี+ยงจากบริบทโลก เอไอเอสจึงเนน้การบริหารงาน
แบบระมัดระวังท่ามกลางปัจจัยเสี+ยงโดยมุ่งเน้น 3 ด้านคือ สรา้งผลกําไรอย่างสมํ+าเสมอ บริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ สรา้งกระแสเงินสดใหแ้ข็งแรง นอกจากนี � ดว้ยเทคโนโลยีที+พัฒนาอย่างรวดเร็ว ผลักดันใหต้อ้ง
ปรบัตวัสูอ่นาคต โดยมุ่งมั+นพฒันาเทคโนโลยีใน 3 มิติเพื+อสรา้งประสบการณใ์หแ้ก่ลกูคา้ ไดแ้ก่ 

1. เครือข่ายที+มีคณุภาพ ไดแ้ก่ Autonomous Network, Intelligent IT, Data Analytics & AI 
2. ต่อยอด My AIS App ใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณท์ี+แตกต่าง 
3. ขยายขอบเขตสินคา้บรกิารใหห้ลากหลายเพื+อตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตของลกูคา้  
ดงันั�น ไม่ว่าจะเกิดการควบรวมกิจการของคู่แข่ง หรือความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก แต่หาก

ความมุ่งมั+นดงักลา่วประสบความสาํเรจ็ ย่อมเกิดเป็นแหลง่รายไดใ้หม่ที+สรา้งผลกาํไรใหก้บับรษัิทไดใ้นอนาคต 

ผู้ถ ือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี6 

คุณกีรติกา แพงลาด 
 

คําถามข้อที�หนึ�ง จากกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั+งยืนเพื+อสรา้งการเติบโต
ร่วมกันและสิ+งแวดล้อมในโลกดิจิทัล เนื+องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้ว บริษัทมีแนวทางอย่างไรเพื+อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนี � 
โครงการอุ่นใจไซเบอรส์ามารถรองรบัและพฒันากลุม่ผูส้งูอายใุหท้นัต่อโลก
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ดิจิทลัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 คําถามข้อที�สอง จากสถานการณ์โควิดที+คลี+คลายลง แต่ขณะเดียวกัน

เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน มีปัจจัยเสี+ยงใดบ้างที+บริษัทให้
ความสาํคัญและมีการบริหารจดัการความเสี+ยงนั�นอย่างไรเพื+อสรา้งความ
มั+นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ 

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ โครงการอุ่นใจไซเบอรเ์ป็นโครงการที+เกิดขึ �นเพื+อช่วยใหผู้ใ้ชง้านดา้นดิจิทลัมี

ความปลอดภัยในการใชง้านมากยิ+งขึ �น โดยในช่วงแรกไดส้รา้งการรบัรูแ้ก่
เยาวชนคนรุ่นใหม่ใหมี้ความระมัดระวังในการแชร ์หรือส่งขอ้ความต่างๆ 
ต่อมา ไดมี้การขยายความร่วมมือออกไปยังโรงเรียน  และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ โดยมีหลกัสตูรของเราเองใหเ้ด็กไดเ้ขา้มาเรียนและพรอ้มรบัมือเมื+อมี
เรื+องต่างๆ เขา้มา เช่น ขบวนการคอลเซ็นเตอร ์เป็นตน้ ซึ+งเชื+อว่าจากการ
พัฒ นาสิ+ งต่ างๆ ที+ เพิ+ ม เติม เข้ามาจะสามารถครอบคลุมลูกค้าทุก
กลุ่มเป้าหมาย (segment) ซึ+งรวมถึงกลุ่มลูกค้าสูงอายุด้วย และไม่ได้มี
เฉพาะโครงการอุ่นใจไซเบอรเ์ท่านั�น แต่ยงัมีโครงการอื+นๆ อีก จึงมั+นใจว่าเอ
ไอเอสดแูลลกูคา้ทกุกลุม่อย่างเต็มที+  

 ในส่วนของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก มีปัจจัยเสี+ยงที+ต้องเฝ้า
ติดตามอยู่ 2 ประการดว้ยกนั ประการแรกคืออตัราค่าไฟฟ้าที+เพิ+มสงูขึ �น ซึ+ง
ส่งผลใหต้้นทุนในการบริหารงานเพิ+มขึ �นตามไปดว้ย จึงตอ้งมองหาทาง
เลือกอื+น เช่น เพิ+มการใชโ้ซลารเ์ซลลใ์หม้ากขึ �น ประการที+สองคือความผัน
ผวนจากอัตราแลกเปลี+ยน จึงต้องทําการป้องกันความเสี+ยงจากอัตรา
แลกเปลี+ยน (hedge) โดยช่วงที+ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยนสงู จะทาํ
การป้องกันความเสี+ยงครอบคลมุถึงรอ้ยละ 80-90 เป็นตน้ ทั�งนี � ในอนาคต
อนัใกล ้อาจมีปัจจัยเสี+ยงอื+นๆ เปลี+ยนแปลงหรือเพิ+มเติมจากทั�งสองปัจจัย
เสี+ยงนี � อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงไดเ้ฝ้าติดตามอย่าง
ใกลช้ิดและหาแนวทางปอ้งกนัอยู่แลว้ จึงไม่ตอ้งเป็นกงัวล 

  
คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี คําถามข้อที�หนึ�ง เหตใุดคณะกรรมการจดัประชมุในรูปแบบเดิม (physical) 

ขณะที+บรษัิทอินทชัจดัประชมุในรูปแบบผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส ์(e-meeting) 
คําถามข้อที�สอง GOMO เกี+ยวข้องกับบริษัทอย่างไร เนื+องจาก GOMO 
ออกโปรโมชั+นราคาที+ถกูกว่าของบรษัิท ซึ+งจงูใจใหล้กูคา้ใชบ้รกิาร  
คําถามข้อที�สาม สญัญาณ Wi-Fi ในหอ้งประชมุไม่สามารถดาวนโ์หลดไฟล์
เอกสารจาํนวน 300 หนา้ได ้
คําถามข้อที�สี� เหตใุดจึงไม่ต่อสญัญาจา้งลิซ่า  
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คําถามข้อที�ห้า ในการจดังานปีใหม่ที+หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัเวิลด ์บริษัท
สามารถเครดิตภาษีคืนได้หรือไม่ และอยากใหเ้พิ+มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
แบบที+เคยทาํมาในอดีต  

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ GOMO เป็นหนึ+งในสินคา้ของบรษัิทที+ออกแบบมาสาํหรบัลกูคา้บางกลุ่มที+

ตอ้งการโปรโมชั+นราคาถูก ทั�งนี � ถึงแม้บริษัทจะเน้นเรื+องคุณภาพในการ
ใหบ้ริการและไม่มีนโยบายการแข่งขนัดา้นราคากับคู่แข่ง แต่เพื+อเป้าหมาย
ในการดแูลลกูคา้ไดท้กุกลุม่เปา้หมาย บรษัิทจึงนาํเสนอ GOMO เพื+อรองรบั
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยลูกคา้ที+ใชส้ินคา้และบริการของ GOMO 
ตอ้งทาํธุรกรรมทั�งหมดผ่านช่องทางออนไลนเ์ท่านั�น ซึ+งส่งผลใหต้น้ทุนการ
ใหบ้ริการตํ+าลง ทาํใหบ้ริษัทสามารถออกโปรโมชั+นในราคาถูกลงได ้ทั�งนี �  
นอกเหนือจาก GOMO แลว้ บรษัิทไม่มีนโยบายแข่งขนัดา้นราคา เนื+องจาก
จะส่งผลกระทบต่อผลกาํไรที+ลดนอ้ยลง และทาํใหเ้งินปันผลลดลงตามไป
ดว้ย  
ในส่วนของลิซ่า บริษัทมีแผนการบริหารจัดการพรีเซ็นเตอร ์(presenter) 
อย่างต่อเนื+องและเป็นระยะยาว ซึ+งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที+ลิซ่าเป็น 
presenter ใหก้บับรษัิทนั�น บริษัทไดพ้ฒันาไอรีน (ระบบ AI คนเสมือนจรงิ) 
ขึ �นมาควบคู่ไปดว้ย ทั�งนี � การบริหารจัดการ presenter เป็นเรื+องของการ
วางแผนเชิงการตลาดที+คุม้ค่าและเหมาะสม ไม่ไดเ้ป็นเรื+องของการมุ่งเนน้
ประหยดัค่าใชจ้่ายเพียงอย่างเดียว  
ในส่วนของการจัดงานปีใหม่ที+เซ็นทรลัเวิลด ์เอไอเอสนับว่าเป็นบริษัทที+มี
การจัดการด้านการตลาดและสามารถใช้งบป ระมาณ ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยชื+อแบรนดข์องเอไอเอส ทาํใหง้านเอเอไอเอสบางกอก
เค้าท์ดาวน์ถือเป็นงานที+ ยิ+งใหญ่และเป็นที+กล่าวถึง ในเรื+องของการมี
ปฏิสมัพันธก์ับลูกคา้ เช่น การแจกตุ๊กตาในอดีตที+ผ่านมา ก็ยงัคงมีอยู่บา้ง
โดยผูบ้รหิารคนอื+นๆ อย่างไรก็ตาม ถา้เรายงัคงทาํกิจกรรมรูปแบบเดิมๆ จะ
ไม่สามารถทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพไดเ้ท่าที+ควร จึงไดมี้การสนับสนุนการใช้
งบประมาณของบริษัทอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั�งยังมีการปรับวิธีการ
ทาํงานโดยจะเห็นไดจ้ากสาํนักงานบริการ AIS shop ในรูปแบบใหม่ที+ต่าง
จากรูปแบบเดิม 

  
คุณกิตติ งามเจตนรมย ์ ในส่วนของสญัญาณ Wi-Fi นั�น เนื+องจากพื �นที+ของโรงแรมถือเป็นพื �นที+ส่วน

บุคคล จึงไม่มีการติดตั�ง Wi-Fi แต่ในบรเิวณหา้งสรรพสินคา้นั�นมีสญัญาณ 
Wi-Fi ใหบ้รกิาร 
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คุณสารัชถ ์ร ัตนาวะดี เรื+องการจดัประชมุของอินทชัที+เป็น e-meeting นั�น จะสอบถามใหว่้าเหตใุด

จึงเป็นเช่นนั�น 
เรื+องของลิซ่าที+ไปอยู่กับคู่แข่งนั�น ถือเป็นเรื+องของธุรกิจ และเป็นความพึง
พอใจของทั�งสองฝ่าย บริษัทจะพิจารณาถึงความคุม้ค่าและประโยชนท์ี+มีต่อ
บรษัิท มิเช่นนั�นแลว้ไปจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จะดีกว่า 
ในช่วงที+โลกมีความผันผวนจากวิกฤตการเงิน แต่มีกองทุนต่างชาติสนใจ
เขา้มาซื �อหุน้เอไอเอสมากขึ �น แสดงใหเ้ห็นว่าเอไอเอสเป็นบริษัทที+มีความ
มั+นคง มีราคาหุน้ที+สูงกว่าตลาด จุดมุ่งหมายหลกัของบริษัทคือ optimize 
ในเรื+องของเงินปันผลและผลประกอบการใหก้บัผูถื้อหุน้  

  
คุณสมชาย เจียรเสียรพ ันธ ์ คําถามข้อที�หนึ�ง จากกรณี 3BB มีปัญหาเรื+องการชาํระหนี �ใหก้ับ JASIF ไม่

ทราบว่าบริษัทได้พิจารณาประเด็นนี �ก่อนการเข้าซื �อกิจการหรือไม่ และ
การคา้งชาํระหนี � JASIF นี �จะสง่ผลกระทบอย่างไร 
คําถามข้อที�สอง การลงทุนใน JASIF มีความคืบหน้าอย่างไร  ราคาซื �อที+
เท่าไหร ่
คําถามข้อที�สาม ไดร้บัทราบว่าบริษัทจะตั�งกองทุนรวมโครงสรา้งพื �นฐาน 
(Infrastructure Fund) มูลค่ากว่าสองหมื+นลา้นบาท เป็นความจริงหรือไม่
และจะเกิดประโยชนอ์ย่างไร 
คําถามข้อที�สี� ได้รับทราบจากที+คุณสมชัย ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
รายงานว่าเอไอเอสจะไม่ลงทุนเรื+อง wallet และ คอนเทนต ์แต่เนื+องจากเอ
ไอเอสยังมีการใหบ้ริการ AIS Play ไม่ทราบว่า AIS Play มีผลประกอบการ
เป็นอย่างไร  

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ บริการ AIS Play เป็น entertainment ที+มีบริการหลากหลาย บริษัทจะไม่

ลงทุนดา้นคอนเทนต์ใดๆ ถ้ายังไม่มีความพรอ้ม ซึ+งอาจจะแตกต่างจาก
คู่แข่งที+ลงทุนดา้นคอนเทนต์แลว้เก็บค่าบริการรายเดือนในราคาที+สูงขึ �น 
การลงทุนของ AIS Play ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที+หนึ+งฟรีที วี ซึ+ง
เป็นไปตามหลกั Must Have & Must Carry ของ กสทช. จึงไม่มีตน้ทุนตรง
ส่วนนี � ส่วนที+สองคือเลือกซื �อคอนเทนต ์เช่น CNN, Warner, beIN Sports 
แล้วแบ่งขายเป็นแพคเกจย่อยๆ ตามที+ลูกค้าสนใจ ส่วนสุดท้ายคือการ
รว่มมือกับพนัธมิตร เช่น Netflix หรือ Disney โดยบรษัิทมีฐานลกูคา้อยู่แลว้
และนาํเสนอขายคอนเทนต ์แลว้จึงแบ่งส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บัพนัธมิตร ดว้ย
วิธีนี �บริษัทไม่ตอ้งซื �อคอนเทนตแ์ต่อย่างใด ดว้ยโมเดล 3 รูปแบบนี � บรษัิทจึง
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สามารถทาํกาํไรจากธุรกิจนี � 
 ในเรื+องการเข้าซื �อ 3BB ก่อนการตัดสินใจเข้าซื �อ บริษัทได้มีการทํา due 

diligence เพื+อศึกษาวิเคราะหค์วามคุม้ค่ามาก่อนหนา้แลว้ และตัดสินใจ
เขา้ซื �อเมื+อถึงจังหวะและราคาที+เหมาะสม โดยประโยชนแ์ละความคุม้ค่า
จากการเขา้ซื �อ 3BB จะช่วยประหยัดเวลาใหก้ับบริษัทในการก้าวขึ �นเป็น
ผูน้าํในธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้น (Fixed Broadband) เนื+องจากบริษัทเข้าสู่
ธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้นล่าช้ากว่าคู่แข่ง การเข้าซื �อกิจการ 3BB ในราคาที+
เหมาะสมจึงคุม้ค่ากว่าการลงทุนซึ+งตอ้งใชร้ะยะเวลาไม่ตํ+ากว่า 5 ปีเพื+อให้
บรรลเุปา้หมายที+ตั�งไว ้ 
ในสว่นที+ 3BB ตอ้งชาํระค่าเช่าให ้JASIF นั�น ทางบรษัิทพิจารณาว่าเป็นค่า
เช่าที+ค่อนข้างสูงมากสาํหรบั 3BB จึงไดเ้สนอขอปรบัลดโครงสรา้งค่าเช่า
จากที+ประชุมผู้ถือหุ้นของ JASIF โดยเสนอจะขยายระยะเวลาการเช่า
ออกไปถ้าการเข้าซื �อกิจการประสบความสาํเร็จ แต่ไม่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากที+ประชุมผู้ถือหุ้น JASIF จึงเป็นเหตุให้ 3BB ไม่สามารถที+จะ
ชาํระค่าเช่าไดต่้อไป ซึ+งในส่วนนี �เป็นเรื+องที+อยู่นอกเหนือดีลในการเข้าซื �อ
กิจการของบรษัิท   

 ในส่วนของการตั�งกองทุนรวมโครงสรา้งพื �นฐานนั�น บริษัทมีสินทรัพย์
จาํนวนมาก แต่ยังไม่เคยจัดตั�งกองทุนรวมเช่นเดียวกับ JASIF หรือ DIF 
ทั�งนี � บริษัทมีการศึกษาข้อมูลในเรื+องนี �มาโดยตลอดและจะตัดสินใจ
ดาํเนินการเมื+อถึงเวลาที+เหมาะสม  

  
ผู้ถ ือหุ้น คําถามข้อที�หนึ�ง หลังการเข้าซื �อกิจการ 3BB เสร็จสิ �นแล้วจะทําให้ D/E 

ratio ของบริษัทเปลี+ยนแปลงอย่างไร เนื+องจากสถานะการเงินของ 3BB ไม่
เขม้แข็ง 
คําถามข้อที�สอง ตอ้งการทราบความคืบหนา้โครงการ Virtual Banking ที+
รว่มมือกบัธนาคารกรุงไทย 
คําถามข้อที�สาม เสนอว่า AIS Play จะสามารถทาํแพคเกจในรูปแบบของ 
edutainment ไดห้รือไม่ เนื+องจากสนใจตอ้งการดเูฉพาะช่องข่าวเท่านั�น 

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ เรื+อง Virtual Banking ไดมี้การลงนาม MOU ระหว่างเอไอเอส กัลฟ์ และ

ธนาคารกรุงไทยไปแลว้ ขณะนี �ขึ �นอยู่กับหน่วยงานที+เป็นผู้กาํกับดูแลคือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะอนุมัติการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(license) หรือไม่ อย่างไร ทั�งนี � บริษัทมีความสนใจในธุรกิจนี �เนื+องจากมี
ฐานลกูคา้อยู่จาํนวนมากและรบัรูพ้ฤติกรรมของลกูคา้เป็นอย่างดี โดยทั+วไป
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ธนาคารต่างๆ จะใหกู้เ้งินแบบมีหลกัทรพัยค์ํ�าประกัน แต่ Virtual Banking 
เป็นธุรกรรมที+คลา้ยธนาคารอีกรูปแบบหนึ+ง โดยมี Credit scoring รูปแบบ
ใหม่จากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที+ มีข้อมูลลูกค้าครบถ้วน ซึ+งถือเป็น
ประโยชนต่์อลกูคา้เพราะทาํใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงแหลง่เงินกูไ้ดดี้ยิ+งขึ �น  

 ในดา้นของ AIS Play มีเนื �อหาในส่วนของดิจิทลัทีวีซึ+งมีเรื+องของการศึกษา 
เช่น การศึกษาผ่านดาวเทียม จาํนวนมากอยู่แลว้ ส่วนจะทาํเป็นช่องข่าว
หรือไม่นั�น บริษัทยังยืนยันที+จะทาํในสิ+งที+มีอยู่ก่อน ยังไม่มีสถานีข่าวเป็น
ของเราเองเพราะพิจารณาแลว้ไม่คุม้ บริษัทตั�งใจจะเป็น Open platform 
สาํหรบัดิจิทลัทีวี ซึ+งอยู่ใน 3 แกนที+ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ไดแ้ก่ ฟรีทีวี แบ่งขาย 
คอนเทนต ์เป็นแพคเกจย่อย และการรว่มมือกบัพนัธมิตร  

  
คุณธีร  ์สีอ ัมพรโรจน ์ ตอบคาํถามขอ้แรก ในส่วนของ D/E Ratio หลงัจากการเขา้ซื �อ 3BB ไม่ได้

เปลี+ยนแปลงมากนกั ทั�งนี � อัตราส่วนที+สาํคัญในมุมของการกูยื้มคือหนี �สิน
สทุธิเทียบกับกาํไรเงินสด (Net debt to EBITDA) ซึ+งบรษัิทจดัอนัดบัเครดิต
กาํหนดไม่ใหเ้กิน 3 เท่า โดยของบรษัิทหลงัการเขา้ซื �อ 3BB แลว้ยงัไม่เกิน 3 
เท่า ยงัคงจดัเป็น Investment grade อยู่ จึงถือว่าไม่ไดมี้ความเสี+ยงเพิ+มขึ �น
มากนกั 

  
คุณสาโรช พรวัฒนา คําถามข้อที�หนึ�ง บริการ Cloud service มีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด เพื+อ

ปอ้งกนัความเสี+ยง เราควรมีเทคโนโลยีของเราเองหรือไม่โดยที+ไม่ตอ้งผูกมดั
กับพันธมิตร และขอใหอ้ธิบายรูปแบบการร่วมมือกับ Microsoft ในขณะที+
โครงสรา้งพื �นฐานร่วมมือกับ AWS (Amazon Web Service) ไม่ทราบว่ามี
ความเกี+ยวขอ้งกนัหรือไม่ อย่างไร 
คําถามข้อที�สอง ขอทราบความคืบหนา้ของธุรกิจ Data Center 

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ บริษัทเข้ามารุกทําธุรกิจบริการกลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise service)  

เมื+อ 3-4 ปีที+ผ่านมา ลกูคา้ Enterprise ของบริษัทกว่ารอ้ยละ 70 ใชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คลื+อนที+เอไอเอสอยู่แลว้ ตลาดธุรกิจ Enterprise มีขนาดใหญ่มาก
และไม่มีใครเป็นเจ้าตลาด มูลค่าต่อปีของตลาด Enterprise ประมาณ 3 
แสนลา้นบาท แต่บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจ Enterprise ที+เป็น non-mobile 
ประมาณ 5-6 พนัลา้นบาทเท่านั�น ดว้ยแนวทางการทาํธุรกิจของบริษัท จะ
ทาํธุรกิจที+เกี+ยวเนื+องและส่งเสริมความแข็งแรงของเราจริงๆ เท่านั�น ดังนั�น 
เมื+อ Enterprise ขยายบริการออกไป จะมุ่งเน้นที+   CCID service ได้แก่ 
Cloud, Cyber security, IoT, ICT และ Data Center ซึ+ งการเข้าตลาด
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เหล่านี �ตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงั เนื+องจากตอ้งใชค้นและประสบการณ์
เฉพาะดา้น 
ในส่วนของ Cloud ที+บริษัทร่วมมือกับ Microsoft เนื+องจาก Microsoft ถือ
เป็น strategic partner ที+ มีความแข็งแกร่งในประเทศไทย ส่วนในด้าน
โครงสรา้งพื �นฐาน (Infrastructure) บริษัทร่วมมือกับ AWS ทั�งนี � เพื+อเป็น
การบริหารความเสี+ยงและป้องกันปัญหาในอนาคตกับเจ้าใดเจ้าหนึ+ง 
นอกจากนั�น เป็นที+ทราบกนัดีว่า การขาย Cloud ดว้ย Microsoft หรือ AWS 
สรา้งผลกาํไรน้อยมาก ดังนั�น บริษัทจึงไดส้รา้ง Private cloud ขึ �นมาเอง 
เพื+อใหก้ลุม่ลกูคา้องคก์รมีทางเลือกที+หลากหลายมากขึ �น  

 สว่นในเรื+องของ Data Center บรษัิทไดเ้ซ็นตส์ญัญารว่มทนุกบักลัฟ์ และสิง
เทล  โดยมีการจัดตั�งและจดทะเบียนบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ อยู่ระหว่างการ
ก่อสรา้ง คาดว่าการก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ สามารถใหบ้รกิารไดภ้ายใน 2 ปี  

  
คุณธนพงษ ์อ ิทธ ิสกุลชัย กล่าวเสริมในส่วนของธุรกิจ Cloud ที+บริษัทให้บริการอยู่  เป็นการให้

คาํปรึกษา (Consult) และให้บริการ (Service) แก่ลูกคา้ เนื+องจากตลาด
ของธุรกิจ Cloud มีผูป้ระกอบการจาํนวนมาก ไม่มีเจา้ตลาด สิ+งที+ทาํกาํไร
ในการขาย Cloud ไม่ใช่ตัว Cloud แต่เป็นสิ+งที+บริษัททาํอยู่คือบริการให้
คาํปรึกษาควบคู่กับการให้บริการ นอกจากนี � บริษัทยังมุ่งเน้นการสรา้ง
ทรพัยากรบุคคล ดังนั�นคนที+สามารถใหท้ั�งบริการและคาํปรึกษาหลังการ
ขายที+ดีไดก็้จะสามารถครองตลาดและทาํกาํไรจากธุรกิจนี �ได ้

  
ผู้ถ ือหุ้น การที+เอไอเอสซื �อ 3BB อาจมีสินทรพัยต่์างๆ ที+ซ ํ�าซอ้นกันอยู่ เช่น ไฟเบอร ์

เสา โครงข่าย คอนเทนตต่์างๆ หรือแมแ้ต่บุคลากร ซึ+งตอ้งบริหารจดัการให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ ดงันั�น จึงอยากทราบว่าตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าใดจนกว่า
จะสามารถสรา้งผลกาํไรได ้  

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ เนื+องจากบริษัทเพิ+งเข้าทาํธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้นความเร็วสูงเมื+อ 7-8 ปีที+

ผ่านมา โดยมีลูกคา้เฉพาะในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ๆ เท่านั�น ในขณะที+ 
3BB มีลกูคา้ในต่างจงัหวดั และอยู่ในธุรกิจมานาน ดงันั�น ความซํ�าซอ้นใน
ส่วนของการวางสายไฟเบอรจ์ึงมีอยู่บา้งแต่ไม่มากนัก ซึ+งถือเป็นข้อดี ใน
สว่นของ คอนเทนต ์ไดมี้การดาํเนินการร่วมกนัในช่วงระหว่างการเจรจาเขา้
ซื �อกิจการ ตามแผนงานจะดาํเนินกิจการแบบ 2 แบรนดค์วบคู่กันไปก่อน
ระยะหนึ+ง ซึ+งเป็นไปตามเกณฑข์อง กสทช. คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบใน
ส่วนของกําไรตั�งแต่ปีแรก แต่จะเติบโตขึ �นในปีที+  3-4 หลังจากควบรวม
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กิจการเสรจ็สิ �น 
  
ผู้ถ ือหุ้น คําถามข้อที�หนึ�ง เอไอเอสถือเป็นสินคา้ที+มีความจาํเป็น แต่อีกแง่หนึ+งถือ

เป็นบรษัิทที+ทาํธุรกิจเกี+ยวเนื+องกบัเทคโนโลยี ซึ+งอาจมีโอกาสถูก disrupt ได ้
บริษัทมีมุมมองอย่างไรเกี+ยวกับ Starlink ที+มีการยิงสัญญาณไปที+ยูเครน
เพื+อใหส้ามารถสื+อสารได ้และมีวิธีการรบัมืออย่างไร 
คําถามข้อที�สอง บริษัทมองความเสี+ยงจากการถูก disrupt อย่างไร และมี
วิธีการรบัมืออย่างไร 

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ ในระยะสั�น ถือว่า Starlink เป็นเทคโนโลยีที+ยังไม่สามารถทดแทนการ

ให้บ ริการโทรศัพ ท์ เคลื+ อนที+ ได้อ ย่ างสม บู รณ์  เนื+ องจากโค รงข่าย
โทรศพัทเ์คลื+อนที+ (Mobile network)  เป็นเรื+องของ mass scale ที+ยงัตอ้งมี
สถานีฐาน (base station) ซึ+ง Starlink เคยเขา้มาในประเทศไทยแลว้แต่ก็
ต้องล่าถอยไปเนื+องจากต้นทุนในการให้บริการสูงมาก  ในงาน Mobile 
World Congress ล่าสุดยังมุ่งเน้นที+การพัฒนาเทคโนโลยีของ Mobile 
network อยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทเองก็ไม่ไดป้ระมาท ในอนาคตข้างหน้า
หากเทคโนโลยีนี �เข้ามา จะเกิดการทํางานร่วมกันแน่นอน เพราะหาก 
Starlink เขา้มาประเทศไทย ก็จาํเป็นตอ้งไดร้บัใบอนุญาตประกอบการจาก 
กสทช. ซึ+งจะก่อใหเ้กิด business model ใหม่ๆ ขึ �น ขอใหม้ั+นใจและสบาย
ใจในสว่นนี �  

 ในส่วนมุมมองว่าจะมี disruption อะไรบา้งนั�น ธุรกิจโทรคมนาคมอาจจะ
กลายเป็น commodity ไปแล้ว ดังนั�นจึงต้องป้องกันโดยการ transform 
ตัวเองจาก Telecom Operator ไปสู่ Digital Service Provider และไปสู ่
Cognitive Tech Co การที+ เรามีฐานลูกค้า มี  connection มีข้อมูลของ
ลูกค้า และประสบความสาํเร็จในส่วนนี � จะทําให้เกิด revenue stream 
ใหม่ๆ ขึ �นแน่นอน จึงขอให้สบายใจว่าไม่ใช่เฉพาะเอไอเอสเท่านั�นที+จะ
ประสบปัญหาการ disruption แต่เป็นตลาดโทรคมนาคมทั+วโลก ซึ+งก็มี
การศกึษาเรื+องนี �อย่างเต็มที+ 

  
 จากนั�น ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี � ประธานฯ จึงไดแ้จง้ว่าเนื+องจากเป็นวาระรายงาน
เพื+อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
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วาระท ี+ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2565 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุธีร ์สีอัมพรโรจน ์หัวหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดของบรษัิท ประจาํปี 2565 สิ �นสดุ วนัที+ 31 ธันวาคม 2565  
คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์แถลงต่อที+ประชุมว่าวาระนี �เป็นการพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทประจาํปี 2565 สิ �นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2565 พรอ้มรายงานการสอบทานของ
ผูส้อบบญัชีบริษัท ซึ+งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับความเสี+ยง และคณะกรรมการบริษัท
ไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามสาํเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พรอ้มทั�ง
รายงานการสอบทานของผูส้อบบัญชีบริษัทที+ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีสาระสาํคัญ
ดงัต่อไปนี � 
งบกาํไรขาดทุน 

งบกาํไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2565 
รายได้รวม 181,333 185,485 
ต้นทุนรวม (121,453) (126,172) 
กาํไรข ั6นต้น 59,880 59,313 
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (21,700) (22,353) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 38,179 36,960 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (5,626) (5,231) 
ภาษีเงินได ้ (5,970) (6,168) 
กาํไรสุทธ ิ 26,922 26,011 

 บรษัิทยงัคงรกัษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจโทรศพัทเ์คลื+อนที+ ขณะที+มีการเติบโตของธุรกิจอินเตอรเ์น็ต
บา้นและธุรกิจองคก์ร โดยมีรายไดร้วมอยู่ที+ 185,485 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 2.3 เมื+อเทียบกบัปีที+ผ่านมา 
 ในปี 2565 ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื+อนที+อยู่ในภาวะทรงตวัจากการแข่งขนัทางดา้นราคาที+รุนแรง และกาํลงั
ซื �อที+อ่อนลงจากอัตราเงินเฟ้อ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที+สืบเนื+องมาจากภาวะโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม มีการ
เติบโตของธุรกิจอินเตอรเ์น็ตบา้น ธุรกิจองคก์ร และบรกิารดิจิทลั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 รายไดจ้ากธุรกิจโทรศพัทเ์คลื+อนที+อยู่ที+ 116,696 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 0.5 เมื+อเทียบกับปี
ที+ผ่านมา จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจ 

 รายไดจ้ากธุรกิจอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงอยู่ที+  10,064 ลา้นบาท ปรับเพิ+มขึ �นรอ้ยละ 19 เมื+อ

เทียบกบัปีก่อน  

 รายไดจ้ากธุรกิจองคก์รและบริการดิจิทัลอยู่ที+ 6,274 ลา้นบาท ปรบัตัวเพิ+มขึ �นรอ้ยละ 19 เมื+อ

เทียบกบัปีที+ผ่านมา 

 รายไดจ้ากการขายอปุกรณอ์ยู่ที+ 39,476 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ+มขึ �นรอ้ยละ 8 เมื+อเทียบกบัปีก่อน 

จากยอดขายโทรศพัทเ์คลื+อนที+ iPhone 14 และการฟื�นตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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ในส่วนของตน้ทุนการใหบ้ริการอยู่ที+ 87,076 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 2.2 เมื+อเทียบกับปีผ่านมา 

โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากตน้ทนุทางดา้นพลงังานที+เพิ+มสงูขึ �น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี �  

 ตน้ทนุการขายและบรหิารอยู่ที+ 22,353 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 3.0 เมื+อเทียบกบัปีก่อน โดย

เป็นผลหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทางการตลาดที+เพิ+มสงูขึ �นจากการฟื�นตวัของกิจกรรมทาง

การตลาด 

 ตน้ทนุค่าธรรมเนียมอยู่ที+ 5,502 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 3.4 เมื+อเทียบกบัปีที+ผ่านมา  

 ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายอยู่ที+ 51,296 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 เมื+อเทียบกบัปีก่อน 

จากการรบัรูค่้าเสื+อมราคาเต็มจาํนวนของสินทรพัย ์3G บางสว่น  

 ค่าใชจ้่ายโครงข่ายอยู่ที+ 20,075 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 4.9 เมื+อเทียบกบัปีที+ผ่านมา  

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอื+นๆ อยู่ที+ 10,202 ลา้นบาท เพิ+มขึ �นรอ้ยละ 13 เมื+อเทียบกบัปีก่อน จากการ

เพิ+มขึ �นของตน้ทนุค่าคอนเทนตแ์ละตน้ทนุคลาวด ์

 ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอยู่ที+ 7,026 ลา้นบาท ปรบัตวัขึ �นรอ้ยละ 16 เมื+อเทียบกบัปีก่อน โดยเป็น

ผลมาจากการฟื�นตวัของกิจกรรมทางการตลาด 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื+นๆ อยู่ที+ 15,327 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.2 เมื+อเทียบกบัปีที+ผ่าน

มา จากการบรหิารจดัการตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ    

 บริษัทยังคงความสามารถในการรกัษาผลกาํไรและการจ่ายเงินปันผลที+สมํ+าเสมอ แมว่้าตัวเลขจะ
ปรบัลดลงเล็กนอ้ยจากแรงกดดันดา้นตน้ทุนที+เพิ+มสูงขึ �น โดยในปี 2565 กาํไรก่อนดอกเบี �ย ภาษี ค่าเสื+อมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) อยู่ที+ 89,731 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.8 เมื+อเทียบกบัปีก่อน ขณะที+กาํไรก่อนภาษี 
(EBIT) อยู่ที+ 36,829 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.2 เมื+อเทียบกับปีที+ผ่านมา ทั�งนี � บริษัทสรา้งกาํไรสุทธิสาํหรบัปี 
2565 อยู่ที+ 26,011 ลา้นบาท โดยอตัรากาํไรสทุธิยงัคงความแข็งแรงอยู่ที+รอ้ยละ 14 

 ณ สิ �นปี 2565 บริษัทยงัคงมีสถานะการเงินที+แข็งแกรง่ โดยมีสินทรพัยร์วมอยู่ที+ 337,044 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 5.4 เมื+อเทียบกับปีก่อน จากมูลค่าที+ลดลงของสินทรัพยส์ิทธิการใช้ และการทยอยตัดจาํหน่าย
ใบอนญุาตคลื+นความถี+ ขณะที+มลูค่าของโครงข่ายเพิ+มสงูขึ �นจากการลงทนุขยายโครงข่าย 

 บรษัิทมีหนี �สนิรวมอยู่ที+ 251,227 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.4 เมื+อเทียบกบัปีที+ผ่านมา เนื+องจากการ
ลดลงของหนี �สนิสญัญาเช่า และหนี �สนิใบอนญุาตคา้งจ่าย ขณะที+หนี �สินระยะยาวลดลงจากการชาํระคืนหนี � 

ณ สิ �นปี 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุน้จาํนวน 85,816 ลา้นบาท ปรบัตัวเพิ+มขึ �นรอ้ยละ 14 เมื+อ

เทียบกบัปีก่อน โดยมาจากกาํไรสะสมที+เพิ+มขึ �น  

ในปี 2565 บริษัทสรา้งกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานหลงัหักภาษี คิดเป็นเงินจาํนวน 

81,405 ลา้นบาท ซึ+งถือว่ามีความแข็งแกรง่และมั+นคง 
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สาํหรบักระแสเงินสดที+ใชไ้ปจากกิจกรรมการลงทุนคิดเป็นจาํนวน 42,996 ลา้นบาท จากการลงทุน

ดา้นโครงข่ายจาํนวน 32,319 ลา้นบาท และการชาํระค่าใบอนญุาตคลื+นความถี+จาํนวน 11,039 ลา้นบาท 

 ในส่วนของกระแสเงินสดจากการจดัหาเงินคิดเป็นมูลค่า 42,139 ลา้นบาท เป็นการชาํระเงินกูยื้ม

สทุธิจาํนวน 3,443 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 22,871 ลา้นบาท โดยสรุป ณ สิ �นปี 2565 บรษัิทมีเงินสด

คงเหลือจาํนวน 9,014 ลา้นบาท  

อัตราส่วนทางการเงนิ 

 ปี 2564 ปี 2565 
อ ัตราส่วนการทาํกาํไร   

อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถื้อหุน้ (%) 34% 31% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม (%) 7.6% 7.5% 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.39 0.36 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เท่า) 0.30 0.26 

ความสามารถในการชาํระหนี6   
อตัราเงินกูส้ทุธิต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบี �ยจ่าย ภาษี ค่าเสื+อมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย (Net Debt to EBITDA) (เท่า) 

0.8 0.8 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 4.4 3.1 

 อตัราสว่นทางการเงินของบรษัิทถือว่าอยู่ในเกณฑท์ี+มีความแข็งแกรง่และมั+นคง โดยมีอตัราสว่นการ
ทาํกาํไรที+สงูกว่าค่าเฉลี+ยของอตุสาหกรรม ขณะที+มีอตัราเงินกูส้ทุธิตํ+ากว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื+นๆ  

ผู้ถ ือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี6 

คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี คําถามข้อที�หนึ�ง ค่าความนิยมมูลค่า 2,811 ลา้นบาทคือค่าความนิยมของ
รายการใด 
คําถามข้อที�สอง สินทรพัยท์ี+ไม่มีตวัตนอื+นนอกจากค่าความนิยมคืออะไร ในปี 
2565 ปรบัเพิ+มสงูขึ �นเป็นมลูค่า 10,000 ลา้นบาท   
คําถามข้อที�สาม ในปี 2565 มีเงินกูยื้มระยะสั�นจาํนวน 5,000 ลา้นบาท ใคร
เป็นผูกู้ ้และกูเ้พื+อไปทาํอะไร 
คําถามข้อที�สี� ส่วนเกินมูลค่าหุ้นในปี 2563, 2564 และ 2565 มีจาํนวนไม่
เท่ากนั โดยที+บรษัิทไม่ไดมี้การเพิ+มทนุ ลดทนุ หรือออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื �อ
หุน้สามญั เหตใุดในแต่ละปีสว่นเกินมลูค่าหุน้จึงไม่เท่ากนั 
คําถามข้อที�ห้า ส่วนตํ+าจากการเปลี+ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย 
ในระยะเวลา 3 ปี ยังคงอยู่ที+จ ํานวน 669,657 ล้านบาท บริษัทย่อยนี �คือ
บรษัิทอะไร  
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คําถามข้อที�หก กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีค่าใชจ้่ายซื �อที+ดิน อาคาร 
อุปกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนอื+นนอกจากค่าความนิยม จาํนวน 32,000 
ลา้นบาท ซึ+งเพิ+มขึ �นเมื+อเทียบกบัปี 2563 และ 2564 เป็นการลงทนุอะไร  
คําถามข้อที�เจ็ด อัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้มีแนวโนม้ลดลง ซึ+งสวนทางกับ
อตัราการจ่ายเงินปันผลที+เพิ+มขึ �น จะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท
หรือไม่ 
คําถามข้อที�แปด ไม่สามารถใชง้านระบบ 4G ได ้บริษัทจะไม่พัฒนาระบบ 
4G แลว้ใช่หรือไม่ 
 

คุณธีร  ์สีอ ัมพรโรจน ์ คําตอบข้อที�หนึ�ง ค่าความนิยมเกิดจากตอนที+บริษัทเข้าซื �อบริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) มีการประเมินมลูค่ากิจการ ซึ+งส่วนหนึ+งเป็นค่า
ความนิยม โดยค่าความนิยมดังกล่าวไม่ต้องมีการตัดจาํหน่าย จึงถือเป็น
สินทรพัยข์องบรษัิทในงบแสดงฐานะการเงิน 

 คําตอบข้อที�สอง สินทรพัยท์ี+ไม่มีตวัตนอื+นนอกจากค่าความนิยม เพิ+มขึ �นจาก
สัญญาอนุญาตซอฟต์แวร ์(Software license) ซึ+งบริษัทมีการลงทุนและ
พฒันาซอฟตแ์วรอ์ย่างต่อเนื+อง  

 คําตอบข้อที�สาม เป็นเงินกู้ยืมระยะสั�นที+กู้มาจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน
หลายครั�ง เพื+อเป็นเงินหมนุเวียนและบรหิารจดัการสภาพคลอ่งภายในบริษัท 
อย่างไรก็ตาม เนื+องจากบริษัทยังคงสามารถทาํกาํไรไดอ้ย่างต่อเนื+อง และ
หากไม่มีการลงทุนใดที+ตอ้งใชเ้งินเป็นจาํนวนมาก คาดว่าในอนาคตหนี �สิน
ของบรษัิทจะค่อยๆ ลดลง  

 คําตอบข้อที�สี� เกิดจากบริษัทเคยออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซื �อหุน้สามญัใหก้ับ
ผู้บริหาร ซึ+งยังไม่หมดอายุ ทําให้เกิดการใช้สิทธิดังกล่าวอยู่บ้าง ตัวเลข
สว่นเกินมลูค่าหุน้จึงมีการเปลี+ยนแปลงเล็กนอ้ย   

 คําตอบข้อที�ห้า เป็นธุรกรรมที+เกิดขึ �นนานแลว้ บรษัิทในเครือคือ บริษัท ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) โดยบริษัทไดซ้ื �อหุ้นคืนจากผู้ถือหุน้ และจาก
ธุรกรรมดงักล่าว ทาํใหต้อ้งบันทึกตัวเลขที+ติดลบไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปลี+ยนแปลงของตวัเลข เพราะเป็นธุรกรรมที+เกิดขึ �นใน
อดีต   

 คําตอบข้อที�หก เป็นเงินที+บรษัิทลงทนุในโครงข่ายและสินทรพัยต่์างๆ ที+ใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจในปีที+ผ่านมา จาํนวน 32,000 ลา้นบาท  
คําตอบข้อที�เจ็ด อตัรากาํไรของบริษัทลดลง เป็นผลมาจากการแข่งขัน และ
สภาพเศรษฐกิจที+ ค่อนข้างยากลําบากในช่วง 2-3 ปีที+ผ่านมา รวมถึง
ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที+เพิ+มขึ �น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีความ
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ประสงคท์ี+จะใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัเงินปันผลในจาํนวนที+ใกลเ้คียงกับจาํนวนเดิม 
จึงเป็นที+มาของอตัราการจ่ายเงินปันผลที+เพิ+มขึ �น และบรษัิทมีแผนธุรกิจที+จะ
ทาํใหผ้ลกาํไรกลบัไปอยู่ในจุดที+ดีเหมือนเดิม ซึ+งหากเศรษฐกิจในปีนี �ดีขึ �น ก็
คาดว่าบรษัิทจะสามารถมีรายไดแ้ละผลกาํไรที+ดีขึ �น 

 
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ คําตอบข้อที�แปด บรษัิทยงัคงดแูลลกูคา้ทั�งในระบบ 3G, 4G และ 5G แต่ใน

การขยายโครงข่าย 4G บรษัิทใชอ้ปุกรณรุ์น่ใหม่ของ 5G ที+สามารถสลบัมาใช้
งาน 3G และ 4G ได ้ รวมถึงการลงทนุในระบบ 5G ก็เป็นระบบที+รองรบัการ
ใชง้าน 4G ดว้ยเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม จะใหฝ่้ายวิศวกรรมเขา้ไป
ตรวจสอบการใชง้านระบบ 4G ในแต่ละพื �นที+ เพื+อใหส้ามารถใชง้านได ้ 

 
คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี บรษัิทมีหนี �สงสยัจะสญูหรือไม่ และตั�งสาํรองไวเ้ต็มจาํนวนหรอืไม่  
 
คุณธ ีร  ์สีอ ัมพรโรจน ์ มีอยู่บา้ง แต่เมื+อเทียบกบัค่าเฉลี+ยของอตุสาหกรรมแลว้ไม่ถือเป็นจาํนวนที+สงู 

และบรษัิทไดต้ั�งสาํรองไว ้โดยในปีที+ผ่านมาบรษัิทมีรายได ้100,000 กว่าลา้น
บาท ตั�งสาํรองไวท้ี+ประมาณ 1,000 กว่าลา้นบาท 

 
 ต่อจากนั�น ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ+มเติมในวาระนี �อีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชมุ 
ลงมติซึ+งตอ้งอนมุติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท ี+ประชุม ที+ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจาํปี 2565 สิ �นสุดวันที+ 31 

ธันวาคม 2565 ตามที+เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 
 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,515,629,501 99.9859 
2. ไม่เหน็ด้วย 353,501 0.0140 
3. งดออกเสียง 49,988 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
L. บัตรเสีย - - 
   

วาระท ี+ 3 พ ิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธ ิประจาํปี 2565 เป็นเงนิปันผล 
ประธานฯ ไดข้อให ้คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร เป็นผูร้ายงานสรุปการจดัสรร

กาํไรเป็นเงินปันผลประจาํปี 2565 ดงัต่อไปนี � 
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คณุสมชยั เลิศสทุธิวงค ์แถลงต่อที+ประชมุว่า บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 70  ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครั�ง คือ ครั�งแรกเป็นเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน 6 เดือนแรกของปี ตั�งแต่วนัที+ 1 มกราคม ถึงวนัที+ 30 มิถุนายน และครั�ง
หลงัเป็นเงินปันผลงวดครึ+งปีหลงัจากผลการดาํเนินงาน 6 เดือนหลงัของปี ตั�งแต่วันที+ 1 กรกฎาคม ถึงวันที+ 31 
ธันวาคม ซึ+งการจ่ายเงินปันผลจะขึ �นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอื+นๆ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ทั�งนี � การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่เกินกาํไรสะสมที+
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการดาํเนินงานปกติของ
บรษัิท และบรษัิทย่อย 

ในปี 2565 บริษัทมีกาํไรสทุธิส่วนที+เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท จาํนวน 26,011 ลา้นบาท คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหท้ี+ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2565 ทั�งสิ �นจาํนวน 22,872 ลา้นบาท 
หรือเท่ากับ 7.69 บาทต่อหุน้ บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาํนวน 3.45 บาทต่อหุน้ เมื+อวันที+ 6 กันยายน 
2565 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลที+เหลือ
อีกในอตัราหุน้ละ 4.24 บาท ในการนี � บริษัทไดก้าํหนดรายชื+อผูถื้อหุน้เพื+อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record date) 
ในวนัที+ 23 กมุภาพนัธ ์2566 และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที+ 19 เมษายน 2566 โดยขึ �นเครื+องหมาย XD ใน
วนัที+ 22 กมุภาพนัธ ์2566 เป็นวนัแรก 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ+มเติมในวาระนี � ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชุมลงมติซึ+งตอ้ง
อนมุติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติอนมุติัจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี 2565 เป็นเงินปันผล จาํนวน 7.69 บาทต่อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี � 

 
มติท ี+ลง 

 
จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,516,028,989 100.0000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 4,001 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
L. บัตรเสีย 0 - 

 
วาระท ี+ 4 พ ิจารณาอนุมัติแต่งตั6งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีบร ิษัทประจาํปี 2566 

ประธานฯ ไดข้อให ้คุณไกรฤทธิJ อุชุกานนทช์ัย ประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกับความเสี+ยง 
เป็นผูร้ายงานต่อที+ประชมุ 

คุณไกรฤทธิJ อุชุกานนท์ชัย แถลงต่อที+ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนั�น 
กาํหนดใหท้ี+ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีบรษัิทและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีของบรษัิท 
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คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับความเสี+ยงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2566 โดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู ้
ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชนต่์อธุรกิจที+จะไดร้บั รวมถึงความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี+ประชุมสามัญผู้ถือหุน้แต่งตั�งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท เค
พีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั (“เคพีเอ็มจี”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี 2566 โดยมีรายชื+อ ดงัต่อไปนี � 

 

รายชื+อผู้สอบบัญช  ี ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขท ี+ 
1. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง                 4628 

2. นายสเุมธ แจง้สามสี 9362 

3. นายอดุมศกัดิJ บศุรานิพรรณ ์             10331 

โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้คนใดคนหนึ+งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทสาํหรบัปี 2566 เป็นจาํนวนเงิน 2,179,000 
บาท  ซึ+งไม่รวมค่าใชจ้่ายอื+นๆ ที+เบิกตามจริง (Out of pocket expense) โดยการแต่งตั�งครั�งนี �เป็นรอบบญัชีรอบปีที+ 
2 ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2565 ถึง 2566   

นอกจากนี � เห็นสมควรใหท้ี+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ค่าสอบบญัชีของบรษัิทย่อย 18 บริษัท 
ทั�งหมดวงเงินประมาณ 8,261,000 บาท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด (“เคพีเอ็มจี”)  ได้รับการ
คดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบัญชีของบริษัทย่อย 17 แห่ง โดยมีค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของ
บรษัิทย่อยในวงเงินจาํนวน 8,254,000 บาท และผูส้อบบญัชีจากบรษัิทอื+น จาํนวน 7,000 บาท ซึ+งไม่รวมค่าบริการ
อื+น (Non-audit fee) 

ผู้ถ ือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี6 

คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี เหตุใด KPMG จึงไม่ลดค่าสอบบัญชี ทั�งที+ชั+ วโมงการสอบบัญชีโดยสื+อ
อิเล็กทรอนิกสล์ดจาํนวนลง  

  
คุณธีร  ์สีอ ัมพรโรจน ์ บริษัทไดดู้ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และหารือกับผูส้อบบัญชีมา

ระยะหนึ+งแล้ว รวมถึงได้เห็นจํานวนชั+วโมงการทํางานของผู้สอบบัญชี 
เนื+องจากธุรกิจของบริษัทมีธุรกรรม (transaction) เป็นจาํนวนมาก ต้อง
อาศยัความถูกตอ้งแม่นยาํสูง ดังนั�น แมว่้าจะใชส้ื+ออิเล็กทรอนิกส ์จาํนวน
ชั+วโมงการทาํงานของผูส้อบบญัชีก็ไม่ไดล้ดลง ทั�งยงัมีจาํนวนธุรกรรมที+มาก
ขึ �น จึงเห็นสมควรให้คงค่าสอบบัญชีไว้ เพื+อความมั+นใจว่าตัวเลขในงบ
การเงินมีความถกูตอ้ง  
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ต่อจากนั�น ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ+มเติมในวาระนี �อีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชมุ 
ลงมติซึ+งตอ้งอนมุติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติอนมุติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2566 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,515,621,801 99.9859 
2. ไม่เหน็ด้วย 353,500 0.0140 
3. งดออกเสียง 11,601 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 46,088 - 

 
วาระท ี+ 5 พ ิจารณาเลือกตั6งกรรมการแทนกรรมการท ี+พ ้นจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2566 

ประธานฯ แถลงต่อที+ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และขอ้บงัคับ
ของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีทุกครั�ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 โดย
กรรมการที+จะตอ้งออกตามวาระนี �อาจไดร้บัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้สาํหรบัในปี 2566 นี � มีกรรมการตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดงัต่อไปนี � 

 
รายชื�อกรรมการ ประเภทของกรรมการ 

1. นายสารชัถ ์รตันาวะดี กรรมการ 
2.      นางสาวยพุาพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมการ 
3. นายไกรฤทธิJ อชุกุานนทช์ยั กรรมการอิสระ 
4. นายสมชยั เลิศสทุธิวงค ์ กรรมการที+เป็นผูบ้รหิาร 

 

สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 เพื+อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที+
ดีเกี+ยวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกาศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในเว็บไซตข์อง
บรษัิทในช่วงเดือนตลุาคม - ธันวาคม 2565 ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
และเสนอชื+อบุคคลที+เหมาะสมเพื+อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น
การลว่งหนา้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชื+อกรรมการเพื+อรบัการคดัเลือกแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ+งไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย พิจารณาเกณฑค์ุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และ
ความเป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม รวมทั�งผลการปฏิบัติงานในตาํแหน่งหนา้ที+กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอที+ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตั�งกรรมการที+พน้จากตาํแหน่งตาม
กาํหนดวาระทั�ง 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ+ง 
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รายละเอียดเกี+ยวกับอายุ สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท วฒุิการศกึษา ประสบการณก์ารทาํงาน และ
ประวติัการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏตามเอกสารที+แนบสง่ผูถื้อหุน้แลว้ 

อนึ+ง สาํหรับกรรมการอิสระซึ+งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั�งนั�น คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาและเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี+เกี+ยวขอ้ง 
อีกทั�ง ไดน้าํความรู ้ความสามารถ และความเชี+ยวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินกิจการ
ของบริษัท โดยกรรมการที+ไดร้บัการเสนอชื+อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งทั�ง 4 ท่าน เป็นผูท้ี+มีคณุสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที+เกี+ยวขอ้ง 

จากนั�น ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระนี � ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชุมลงมติซึ+งตอ้ง
อนมุติัดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณสารัชถ ์ร ัตนาวะด  ีกรรมการที+พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ+ง ตามที+เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,458,068,452 97.6968 
2. ไม่เหน็ด้วย 57,946,938 2.3031 
3. งดออกเสียง 10,500 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 7,100 - 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณยุพาพิน วังวิวัฒน  ์กรรมการที+พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ+ง ตามที+เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,500,061,653 99.3676 
2. ไม่เหน็ด้วย 15,908,536 0.6323 
3. งดออกเสียง 62,701 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 100 - 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณไกรฤทธิC อ ุช ุกานนทช์ ัย กรรมการอิสระที+พน้จากตาํแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ+ง ตามที+เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,370,524,414 94.2191 
2. ไม่เหน็ด้วย 145,444,276 5.7808 
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3. งดออกเสียง 64,200 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 100 - 

 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติใหเ้ลือก คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค  ์ กรรมการที+พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มา
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ+ง ตามที+เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,509,171,020 99.7275 
2. ไม่เหน็ด้วย 6,855,170 0.2724 
3. งดออกเสียง 6,700 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
4. บัตรเสีย 100 - 

 

 
วาระท ี+ 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 

ประธานฯ แถลงต่อที+ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 16 กาํหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนในการปฏิบติัหนา้ที+จากบรษัิท ซึ+งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชมุ  เบี �ยเลี �ยง  และโบนสั  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคลอ้งกบัหนา้ที+ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ+งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยู่
ในระดบัที+เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทั�งเพียงพอที+จะจงูใจและรกัษากรรมการ
ที+มีคณุภาพไวก้บับรษัิท จึงเห็นสมควรกาํหนดวงเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทประจําปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี+สิบห้าล้านบาท) ซึ+งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชุม เบี �ยเลี �ยง1) และโบนัส ทั�งนี � นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ
ของค่าตอบแทนรายเดือน เบี �ยประชมุ โบนสั มีรายละเอียดดงันี � 

 
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 

ประเภทของคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 25661) 

รายเดือน เบี 6ยประชุม โบนัส 
คณะกรรมการบร ิษัท  
- ประธานกรรมการ2) 300,000 �  
- กรรมการ3) 100,000 �  
คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับความเสี+ยง/คณะกรรมการบร ิหาร  

- ประธาน 25,000 25,000  

- กรรมการ � 25,000  
คณะกรรมการชุดย่อยอ ื+นๆ  

- ประธาน 10,000 25,000  
- กรรมการ � 25,000  
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หมายเหตุ: 1) กรรมการบริษัทจะไดร้บัเบี �ยเลี �ยงในกรณีที+ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที+
บริหารและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท 

  2)  ประธานกรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าเบี �ยประชมุในฐานะกรรมการชดุย่อย ในกรณีที+ไดร้บัการแต่งตั�งให้
ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อย 

                    3) กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร / พนกังานของบริษัท ของบริษัทย่อย หรือของผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมถึงกรรมการผูซ้ึ+งเป็นตวัแทน
ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรือกรรมการชดุย่อย 

ทั�งนี � กรรมการบริษัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื+นใดนอกเหนือจากที+กล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม เพื+อ
สนบัสนนุใหก้รรมการสามารถปฏิบติัหนา้ที+ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ บรษัิทไดจ้ดัเตรียมกรมธรรมป์ระกนัความรบั
ผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรมป์ระกันสุขภาพและกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิต ค่าใชจ้่ายในการอบรมสมันา การจดัหาโทรศพัทเ์คลื+อนที+และอปุกรณ ์tablets เพื+อเป็นช่องทางในการสื+อสาร
และส่งเอกสารการประชมุผ่านระบบ Board Portal ของบริษัท และรถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของประธานกรรมการ
บรษัิท โดยบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายตามวงเงินที+กาํหนดไวใ้นนโยบายของบรษัิทที+เกี+ยวขอ้ง 

จากนั�น ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามในวาระนี �  ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชุมลงมติซึ+งตอ้ง
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

มติท ี+ประชุม ที+ประชมุมีมติอนมุติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2566 ตามที+เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี � 
 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,501,632,022 99.4276 
2. ไม่เหน็ด้วย 14,006,880 0.5567 
3. งดออกเสียง 347,700 0.0138 
4. บัตรเสีย 46,388 0.0018 

 

ซึ+งเป็นคะแนนเสียงอนุมติัไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง  

วาระท ี+ 7 พ ิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 100,000 ล้านบาท 
ประธานฯ ขอให ้คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์หวัหนา้คณะผูบ้รหิารดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานสรุปการออก

และเสนอขายหุน้กูต่้อที+ประชมุ 

คณุธีร ์สีอมัพรโรจน ์แถลงต่อที+ประชมุว่า เพื+อเป็นการเพิ+มความสามารถของบรษัิทในการเขา้ถึงแหลง่เงินทนุ
ในระยะยาวที+มีความหลากหลายมากขึ �น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที+อตัราดอกเบี �ยปรบัตวัสงูขึ �น ซึ+งจะช่วยเพิ+มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท รวมถึงสรา้งความสัมพันธ์และความมีส่วนร่วมในกลุ่มนักลงทุน จึง
เห็นสมควรในการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 
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รายละเอ ียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
วัตถุประสงค  ์ เพื+อใชใ้นการลงทนุ และ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียน  
มูลค่า ไม่เกิน ���,��� ลา้นบาทหรือเงินสกลุอื+นในจาํนวนที+เทียบเทา่ โดยสามารถออกและ

เสนอขาย หุน้กูเ้พิ+มเติมเพื+อทดแทนหุน้กูเ้ดิมที+มีการไถ่ถอน ซื �อคืน หรือปลดหนี �ไปแลว้ได ้
ภายในวงเงินดงักลา่ว ทั�งนี � หุน้กูท้ี+ออกและจาํหน่ายแลว้และยงัคงคา้งชาํระไม่ว่าในขณะ
ใดขณะหนึ+งจะตอ้งไม่เกินจาํนวน 100,000 ลา้นบาท (Revolving basis) 

ชนิด หุน้กูท้กุประเภทและรูปแบบ (ขึ �นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที+ออกและเสนอขายหุน้กู)้ 
อายุห ุ้นกู้ ขึ �นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที+ออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
สกุลเงนิ เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจาํนวนที+เทียบเท่า 
อัตราดอกเบี6ย ขึ �นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที+ออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
การมอบอาํนาจ มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรือผูท้ี+ไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษัิท 

หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท หรือผูท้ี+ไดร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการ
ดงักลา่ว เป็นผูด้าํเนินการใดๆ ที+จาํเป็นและเกี+ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

  
 จึงขอใหท้ี+ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน  
100,000 ลา้นบาท โดยบรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่ทดแทนหุน้กูเ้ดิมที+ไดไ้ถ่ถอน ซื �อคืน หรือปลด 
หนี �ไปแลว้ไดภ้ายในวงเงินดงักลา่ว ทั�งนี � หุน้กูท้ี+ออกและจาํหน่ายแลว้และยงัคงคา้งชาํระ ไม่ว่าในขณะใด 
ขณะหนึ+งจะตอ้งไม่เกินจาํนวน 100,000 ลา้นบาท (Revolving basis) โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท  
หรือผูท้ี+คณะกรรมการบรษัิทมอบอาํนาจให ้หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท หรือผูท้ี+กรรมการ 
ดงักลา่วมอบอาํนาจให ้เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการในเรื+องที+เกี+ยวขอ้งกบั และ/หรือ ต่อเนื+องกบัการออกและ 
เสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว เพื+อใหเ้ป็นไปตามที+กฎหมายกาํหนด 

ผู้ถ ือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี6 

คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี บริษัทจะนําเงินไปทําอะไร และชนิดของหุ้นกู้ที+ ระบุว่า ทุกประเภทและ
รูปแบบ หมายรวมถึงหุน้กูช้ั+วนิรนัดรด์ว้ยหรือไม่ 

 
คุณธีร  ์สีอ ัมพรโรจน ์ บริษัทขออนุมัติกรอบวงเงิน ซึ+งเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน

โดยทั+วไปที+จะขออนุมติักรอบวงเงินล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ ส่วนจะรวมถึงหุน้กู้
ชั+วนิรนัดรด์ว้ยหรือไม่ ขอเรียนปรกึษาคณะกรรมการก่อน 

 
 คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี บรษัิทไม่มีความจาํเป็นที+จะตอ้งออกหุน้กูช้ั+วนิรนัดร ์คาํถามต่อไปคือ ใครเป็น

ผูใ้หเ้ครดิตว่าบริษัทอยู่ในระดบัที+เท่าใด และหุน้กูน้ี � ผูล้งทุนรายย่อยสามารถ
ซื �อไดห้รือไม่  
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คุณธีร  ์สีอ ัมพรโรจน  ์ อันดับเครดิตในปัจจุบันของบริษัท สาํหรบั Fitch Ratings อยู่ที+ระดับ AA+ 

ซึ+งถือเป็นระดบัที+มีเสถียรภาพ ส่วน S&P Global Ratings อยู่ที+ระดบั BBB+ 
ถือเป็นระดบัที+มีเสถียรภาพเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ณ วนันี � บรษัิทยงัไม่มี
ความตอ้งการที+จะใชเ้งินกู ้100,000 ลา้นบาท แต่เพื+อใหก้ารบริหารจดัการมี
ความยืดหยุ่น จึงตอ้งขออนุมติักรอบวงเงินไวก่้อน ส่วนการซื �อหุน้กูด้ังกล่าว 
จะเปิดใหซ้ื �อเป็นรอบ ถ้ารอบใดมีจาํนวนไม่มาก ก็จะเปิดใหซ้ื �อไดเ้ฉพาะผู้
ลงทนุสถาบนั แต่ถา้รอบใดมีจาํนวนมาก ผูล้งทนุรายย่อยก็จะสามารถซื �อได ้

   
ต่อจากนั�นไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ+มเติมในวาระนี �อีก  ประธานฯ จึงขอใหท้ี+ประชมุ

ลงมติซึ+งตอ้งอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี+ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียง 
 
มติท ี+ประชุม ที+ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 100,000 ลา้นบาท ตามที+เสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี � 
 

มติท ี+ลง 
 

จาํนวนเสียงท ี+ลงมต ิ
(1 ห ุ้น = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถ ือหุ้นซ ึ+งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,500,704,955 99.3907 
2. ไม่เหน็ด้วย 15,319,035 0.6088 
3. งดออกเสียง 8,000 0.0003 
4. บัตรเสีย 1,200 - 

 
 

ซึ+งเป็นคะแนนเสียงอนมุติัไม่นอ้ยกว่าสามในสี+ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียง  

วาระท ี+ 8 พ ิจารณาเร ื+องอ ื+นๆ   
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี �กําหนดขึ �นเพื+อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชี �แจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื+อง
อื+นๆ เพื+อพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี �  

ประธานฯ แจง้ดว้ยว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง  
ผูถื้อหุน้ซึ+งนบัหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ+งในสามของจาํนวนหุน้ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดจะขอใหท้ี+ประชมุพิจารณา
เรื+องอื+นๆ นอกจากที+กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั�น หากมีผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะเสนอเรื+องอื+นๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุม ผูถื้อหุน้เหล่านั�นจะตอ้งแสดงว่ามีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 991,403,245 หุน้ จาก
จาํนวนหุน้ที+จาํหน่ายไดท้ั�งหมด 2,974,209,736 หุน้ จึงจะสามารถเสนอใหบ้รรจวุาระเพื+อพิจารณาในที+ประชมุนี �ได ้
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ไม่มีผู้ถือหุน้ซึ+งนับหุน้รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ+งในสามของจาํนวนหุน้ที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
เสนอใหท้ี+ประชมุพิจารณาเรื+องอื+นนอกจากที+กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ 

นอกจากนี � บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งข้อซักถามล่วงหน้า สาํหรบัการประชุมครั�งนี � ก่อนการ
ประชมุมีผูถื้อหุน้สง่คาํถามลว่งหนา้ ซึ+งบรษัิทไดด้าํเนินการชี �แจงไปแลว้ สว่นคาํถามของผูถื้อหุน้ในหอ้งประชมุมีดงันี � 

ผู้ถ ือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี6 

คุณศักดิCช ัย สกุลศร ีมนตร ี ขอสนบัสนนุใหบ้รษัิทจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ physical เช่นนี �
ต่อไป โดยเฉพาะเมื+อมีวาระที+สาํคญั เช่น การเพิ+มทุน การเพิกถอนหลกัทรพัย์
จดทะเบียนออกจากตลาดหลกัทรพัย ์การเขา้ซื �อกิจการ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นวาระปกติทั+วไป บริษัทก็สามารถจดัประชุมในรูปแบบ e-meeting ได ้
เพื+อประหยดัค่าใชจ้่าย 

 
คุณกานต ์ตระกูลฮุน ขอเรียนว่า คณะกรรมการบรษัิท เสนอการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ 

physical เพื+อใหไ้ดพ้บปะและตอบคาํถามของผูถื้อหุน้  
 
คุณสุพร ประทุม ขอเสนอแนะ ใหมี้การแสดงภาพของกรรมการที+กาํลงัพูดขึ �นที+หนา้จอ เพื+อให้

ทกุคนในงานไดเ้ห็นอย่างชดัเจน  
 
ผู้ถ ือหุ้น  ปีนี �บริษัทมีเป้าหมายอย่างไร และจะขับเคลื+อนรายไดใ้หเ้พิ+มขึ �นไดอ้ย่างไร 

เนื+องจากคู่แข่งมีการควบรวมกิจการ ซึ+งอาจมีศกัยภาพเพิ+มขึ �น 
  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ ในวาระตอนตน้ไดก้ล่าวแลว้ว่าบริษัทจะตอ้งเผชิญกับปัจจัยอะไรบา้งจาก

การควบรวมของคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ขอเนน้ยํ�าใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าบริษัท
ยังคงยืนยันที+จะรักษาความเป็นผู้น ําด้านธุรกิจโทรคมนาคม ถึงแม้ว่า
ภายหลังการควบรวมกิจการของคู่แข่งจะทําให้จํานวนยอดผู้ใช้งาน 
(subscriber) และรายได้โดยรวมของบริษัทมีตัวเลขที+ตํ+ากว่าคู่แข่ง ซึ+ง
บรษัิทมีความตั�งใจจะทาํใหต้วัเลขเหล่านี �เติบโตขึ �น แต่จะไม่สรา้งการเติบโต
แบบไรเ้หตุผลโดยเพิ+มแค่ตัวเลขแต่ผลกําไรขาดหายไป ในทางตรงข้าม
บรษัิทจะควบคมุค่าใชจ้่ายเพื+อสง่ผ่านผลกาํไรไปยงัผูถื้อหุน้ใหม้ากที+สดุตาม
การบริหารงาน โดยใช้ปัจจัย 3 ดา้นที+ไดก้ล่าวไวต้อนต้นของการประชุม 
โดยในปีนี �ทิศทางการแข่งขันเริ+มลดนอ้ยลง ซึ+งจะทาํใหร้ายไดดี้ขึ �นและผล
กําไรควรจะดีขึ �นด้วย บริษัทมีแผนงานที+จะเพิ+มส่วนแบ่งการตลาดที+ มี
คุณค่าต่อบริษัทและสามารถสรา้งผลกาํไรให้กับบริษัทได้ แทนการเพิ+ม
ตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดแต่มีค่าใช้จ่ายอื+นๆ ตามมา ซึ+งจะกระทบกับผล
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กําไรในที+สุด ส่วนในอนาคตเรื+องการพัฒนา My AIS App หรือการเปิด 
Virtual Bank หรือ Data Center ในอีก 2 ปีข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งรายได้
ใหม่เพิ+มเขา้มานอกเหนือจากรายได ้Voice และ Data ในปัจจุบัน ทั�งนี � ถา้
เราทําโครงข่ายอัจฉริยะ (Autonomous Network), IT Intelligent, Data 
Analytics AI ได้ส ําเร็จ เราจะมีรายได้เสริมจากอุตสาหกรรมอื+นๆ อีก
มากมาย จึงไม่ตอ้งเป็นกงัวลในสว่นนี � 

  
คุณสมคิด โอภากร คําถามข้อที�หนึ�ง การเขา้มาของนกัท่องเที+ยวจากการท่องเที+ยวที+เริ+มฟื�นตวัมี

สว่นช่วยเพิ+มรายไดใ้หก้บับรษัิทอย่างไร 
คําถามข้อที�สอง จะมีโอกาสผนึกกาํลงัร่วมกัน (synergy) ระหว่างเอไอเอส
และไทยคมหรือไม่ 

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ เมื+อนักท่องเที+ยวเขา้มาจะมีรายได ้2 ส่วนคือ รายไดจ้ากบริการข้ามแดน 

(roaming) ซึ+งส่วนนี �ถือเป็นส่วนแบ่งไม่มากนักจากรายไดร้วม และรายได้
จากซิมใหม่ที+นักท่องเที+ยวใชต้ลอดระยะเวลาที+อยู่ในเมืองไทย ซึ+งถือเป็น
รายไดท้ี+เพิ+มเติมเขา้มา  

 เรื+องความร่วมมือทางธุรกิจ มีการร่วมมือกันอยู่แล้วแต่ไม่ขอไม่กล่าวถึง
เนื+องจากมีรายละเอียดมาก 

  
คุณอาํนวย ทองดีแท้ อยากให้เอไอเอสเป็นตัวแทนผู้บริโภคส่งเสียงสะท้อนถึงบทบาทของ

หน่วยงานกาํกับดูแลคือ กสทช. เพื+อใหเ้กิดการแข่งขันที+เสรีและเป็นธรรม
ต่อผูบ้รโิภค 

  
คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ เอไอเอสไดแ้สดงจุดยืนที+ชดัเจนต่อสงัคมจากการควบรวมกิจการของคู่แข่ง 

โดยยื+นเรื+องต่อ กสทช. และศาลปกครองว่าไม่เห็นด้วยต่อการควบรวม
กิจการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจขึ �นอยู่กับผูมี้อาํนาจคือ กสทช. 
ที+ไดต้ดัสินใหส้ามารถควบรวมได ้ 

  
ผู้ถ ือหุ้น คําถามข้อที�หนึ�ง เมื+อเหลือผู้ใหบ้ริการ 2 ราย หน่วยงานกาํกับดูแลมีการ

ควบคมุราคาหรือไม่ 
คําถามข้อที�สอง นโยบายเรื+องการแข่งขนัหลงัจากการควบรวม  
คําถามข้อที�สาม ในการประชุมคราวหน้า อยากใหแ้สดงแผนงานหลกัใน
ระยะเวลา 3 ปี  (3- year plan) ของบริษัท รวมถึงกาํหนดเวลา (timeline) 
ของแผนงานนั�น 
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คุณสมชัย เลิศสุทธ ิวงค ์ ในการอนุมัติการควบรวมกิจการโดย กสทช. นั�น เป็นเรื+องของ กสทช. ที+

จะตอ้งไปกาํกบัดแูลตามมาตรการต่างๆ ที+ประกาศออกมา 
 ส่วนเรื+องการแข่งขนั บริษัทมีความชดัเจนที+จะมุ่งเนน้ไปยงัลกูคา้ที+สรา้งผล

กาํไรใหบ้ริษัท (Profitable customer) ซึ+งเป็นลกูคา้ที+เราตอ้งใหบ้ริการการ
ใชง้านโครงข่ายใหใ้ชง้านไดอ้ย่างราบรื+น บริษัทอาจตอ้งยอมเสียส่วนแบ่ง
การตลาดในส่วนของลูกคา้ที+เป็น Non-profitable customer ที+ตอ้งการใช้
ทรพัยากรโครงข่ายหรือโปรโมชั+นราคาถูกจนส่งผลกระทบกับบริษัทและ
ลกูคา้คนอื+นๆ  

 ในสว่นของแผนงาน 3 ปี ขอรบัเรื+องไวใ้นการประชุมคราวหนา้ โดยจะเขียน
เป็นแผนงานใหช้ดัเจนยิ+งขึ �น ซึ+งในความเป็นจริงแลว้ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในช่วง
ตน้ของการประชุมว่ามีหลกัๆ อยู่ 3 เรื+อง คือ Network, My AIS App และ 
Partner  

  

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ และประกาศปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา 17.00 นาฬิกา 
 
 อนึ+ง หลังจากเริ+มการประชุม ไดม้ีผู ้ถือหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพื+อเข้าร่วมประชุมเพิ+มเติม ทั�งนี � มี
จาํนวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที+เขา้รว่มประชมุ ณ เวลาที+ปิดการประชมุรวมทั�งสิ �น 1,972 ราย นบัจาํนวนหุน้
ที+ถือรวมกนัไดท้ั�งสิ �น 2,516,033,190 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 84.5950 ของจาํนวนหุน้ที+จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบรษัิท   

 

  ลงชื+อ   ประธานที+ประชมุ 
                (นายกานต ์ตระกลูฮนุ) 

                                
ลงชื+อ      เลขานกุารบรษัิท 

                (นายชวิน ชยัวชัราภรณ)์     


